

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố. Những năm qua, việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm, chú trọng, nhằm cải thiện vị trí xếp hạng và tạo sự bứt phá trong cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, khẳng định niềm tin với người dân và doanh nghiệp.

Năm 2021, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, hướng tới tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn; bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021 đã có những bước tiến tích cực. Cụ thể, kết quả PCI tỉnh Lai Châu xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố (tăng 01 bậc so với năm 2020) và xếp thứ 11/14 tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc (tăng 01 bậc so với năm 2020). Trong 10 chỉ số thành phần có: 03 chỉ số tăng điểm và tăng hạng (gồm: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp); 05 chỉ số giảm điểm và giảm vị trí xếp hạng (gồm: Gia nhập thị trường; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý); 01 chỉ số không giảm điểm nhưng giảm vị trí xếp hạng (Tính năng động); 01 chỉ số giảm điểm và vẫn xếp hạng 63/63 tỉnh, thành phố (Chi phí thời gian).

Trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, những kết quả tích cực, thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua và xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá các Chỉ số thành phần của PCI năm 2021, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Lai Châu năm 2022. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ PCI VÀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NĂM 2021

1. Kết quả phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần

Năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam (PCI) được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần để phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, gồm: (1) Gia nhập thị trường, (2) Tiếp cận đất đai, (3) Tính minh bạch, (4) Chi phí thời gian, (5) Chi phí không chính thức, (6) Cạnh tranh bình đẳng, (7) Tính năng động, (8) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (năm 2020 là Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp); (9) Đào tạo lao động, (10) Thiết chế pháp lý.

Qua phân tích 10 chỉ số thành phần có 03 chỉ số tăng điểm và tăng hạng (gồm: *Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp*); 05 chỉ số giảm điểm và giảm vị trí xếp hạng (gồm: *Gia nhập thị trường; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý*); 01 chỉ số không giảm điểm nhưng giảm vị trí xếp hạng (*Tính năng động*); 01 chỉ số giảm điểm (*Chi phí thời gian*).

(tại Phụ lục số 1, 2 kèm theo)

1.1. Nhóm chỉ số tăng điểm, tăng vị trí xếp hạng

Kết quả phân tích cho thấy cộng đồng Doanh nghiệp (DN) tỉnh Lai Châu đã đánh giá tích cực về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lai Châu đối với 03 chỉ số và đạt kế hoạch đề ra.

(1). Tính minh bạch

Đạt 7,28 điểm, tăng 0,78 điểm, xếp vị trí thứ nhất, tăng 3 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 01/17 tiêu chí của Chỉ số về tính minh bạch của tỉnh được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá mức "Rất tốt"; 5/17 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tốt"; 8/17 tiêu chí được đánh giá ở mức "Khá"; 1/17 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 2/17 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp".

* *Vấn đề cần lưu ý:*

Các tiêu chí có "mối quan hệ" để có được các tài liệu của tỉnh" và "Vai trò của các hiệp hội DN địa phương trong việc xây dựng và phản biện chính sách, quy định của tỉnh là quan trọng" được đánh giá là "Tương đối thấp, phản ánh sự chưa hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về các vấn đề trên.

(2). Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp:

Đạt 7,38 điểm, tăng 1,74 điểm, xếp vị trí thứ 15/63 tỉnh thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 01/13 tiêu chí của Chỉ số về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh được cộng đồng DN đánh giá mức "Tốt"; 4/13 tiêu chí được đánh giá ở mức "Khá"; 6/13 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 1/13 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Tiêu chí “Thủ tục cấp bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa dễ thực hiện” được đánh giá là “Tương đối thấp”, cho thấy vấn đề này vẫn còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

(3). Tiếp cận đất đai

Đạt 6,48 điểm, tăng 0,7 điểm, xếp vị trí thứ 54/63 tỉnh thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 6/14 tiêu chí của Chỉ số về Tiếp cận đất đai của tỉnh Lai Châu được cộng đồng DN đánh giá mức "Khá"; 3/14 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 5/14 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Các tiêu chí (1) DN tư nhân không gặp cản trở về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh, (2) Tỷ lệ DN gặp khó khăn về tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, (3) Các thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian, (4) Tỷ lệ DN có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có do thủ tục hành chính rườm rà/ lo ngại cán bộ nhũng nhiễu, (5) Tỷ lệ DN phải trì hoãn/hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai được đánh giá là “Tương đối thấp”, cho thấy sự khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh khi thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề lĩnh vực đất đai.

Chỉ số về tiếp cận đất đai tuy có sự tiến bộ, tăng về điểm số và thứ hạng nhưng vẫn được đánh giá ở mức “Trung bình” nên tỉnh vẫn cần phải khắc phục nhiều hơn nữa các vấn đề còn yếu kém, thiếu sót liên quan đến chỉ số về Tiếp cận đất đai.

1.2. Nhóm chỉ số giảm điểm, giảm vị trí xếp hạng

(1) Cạnh tranh bình đẳng

Đạt 5,99 điểm, giảm 0,78 điểm, xếp vị trí thứ 32/63 tỉnh thành phố, giảm 4 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 5/11 tiêu chí của Chỉ số về Cạnh tranh bình đẳng của tỉnh được cộng đồng DN đánh giá mức "Khá"; 6/11 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đã giảm cả về điểm số và thứ bậc xếp hạng so với năm 2020, tất cả các tiêu chí thành phần thuộc chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đều xếp hạng từ 20 đến 54 so với cả nước, phản ánh sự hài lòng ở mức trung bình của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về các vấn đề trên.

(2) Gia nhập thị trường

Đạt 6,71 điểm, giảm 1,11 điểm, xếp vị trí thứ 40/63 tỉnh thành phố, giảm 17 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 1/19 tiêu chí của Chỉ số về Gia nhập thị trường của tỉnh được đánh giá mức "Rất tốt"; 6/19 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tốt"; 1/19 tiêu chí được đánh giá ở mức "Khá"; 8/19 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 3/19 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Chỉ số Gia nhập thị trường đã giảm cả về điểm số và thứ bậc xếp hạng so với năm 2020, tuy nhiên tiêu chí “Tỷ lệ DN phải chờ hơn ba tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động” vẫn được đánh giá cao ở mức “Rất tốt”, xếp hạng 1/63 trên cả nước và 6/9 tiêu chí được đánh giá ở mức “Tốt”, tỉnh cần duy trì và phát huy hơn nữa về các tiêu chí này.

Các tiêu chí “Chi phí cấp phép kinh doanh có điều kiện không vượt quá mức phí, lệ phí được quy định trong văn bản pháp luật”, “Tỷ lệ DN phải hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó khăn gặp phải khi thực hiện thủ tục sửa đổi đăng ký doanh nghiệp” và “Tỷ lệ DN phải hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó khăn gặp khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh có điều kiện” được đánh giá là “Tương đối thấp”, phản ánh sự chưa hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về các vấn đề trên.

(3) Thiết chế pháp lý

Đạt 5,81 điểm, giảm 1,03 điểm, xếp vị trí thứ 62/63 tỉnh thành phố, giảm 32 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 2/18 tiêu chí của Chỉ số về Thiết chế pháp lý của tỉnh được cộng đồng DN đánh giá mức "Khá"; 5/18 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 7/18 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp" và 4/18 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Chỉ số Thiết chế pháp lý đã giảm cả về điểm số và thứ bậc xếp hạng so với năm 2020, không có tiêu chí nào của chỉ số này được đánh giá tốt hoặc rất tốt, 7/18 tiêu chí được đánh giá “Tương đối thấp”, 4/18 tiêu chí được đánh giá ở

mức "Thấp" bao gồm: “Các chi phí chính thức từ khi khởi kiện đến khi bản án được thi hành ở mức chấp nhận được”, “Số lượng vụ việc tranh chấp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Tòa án kinh tế cấp tỉnh thụ lý trên 100 doanh nghiệp”, “Tỷ lệ nguyên đơn ngoài quốc doanh trên tổng số nguyên đơn tại Tòa án kinh tế tỉnh” và “Tỷ lệ DN bị trộm cắp hoặc đột nhập vào năm vừa qua”.

(4) Đào tạo lao động

Đạt 4,21 điểm, giảm 1,73 điểm, xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh thành phố, giảm 14 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 1/11 tiêu chí của Chỉ số về Đào tạo lao động của tỉnh Lai Châu được cộng đồng DN đánh giá mức "Khá"; 4/11 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 2/11 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp" và 4/11 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp".

**** Vấn đề cần lưu ý:***

Chỉ số Đào tạo lao động đã giảm cả về điểm số và thứ bậc xếp hạng so với năm 2020, không có tiêu chí nào của chỉ số này được đánh giá tốt hoặc rất tốt, có 2/11 tiêu chí được đánh giá “Tương đối thấp”, 4/11 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp" bao gồm: “Tỷ lệ DN đánh giá việc tuyển dụng cán bộ quản lý, giám sát tại tỉnh là dễ dàng”, “Giáo dục dạy nghề tại tỉnh có chất lượng tốt”, “Lao động tại địa phương đáp ứng hoàn toàn/phần lớn nhu cầu sử dụng của DN” và “Giáo dục phổ thông tại tỉnh có chất lượng tốt”.

(5) Chi phí không chính thức

Đạt 5,1 điểm, giảm 0,88 điểm, xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành phố, giảm 10 bậc so với năm 2020. Kết quả PCI cho thấy: 1/16 tiêu chí của Chỉ số về Chi phí không chính thức của tỉnh được cộng đồng DN đánh giá mức "Tốt"; 2/16 tiêu chí được đánh giá ở mức "Khá"; 5/16 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 4/16 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp" và 4/16 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp".

**** Vấn đề cần lưu ý:***

Chỉ số Chi phí không chính thức đã giảm cả về điểm số và thứ bậc xếp hạng so với năm 2020, có tiêu chí “Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi trả chi phí không chính thức” được đánh giá “Tốt”. Tuy nhiên có 4/16 tiêu chí được đánh giá “Tương đối thấp”, 4/16 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp" bao gồm: “Các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được”, “Tỷ lệ DN chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra”, “Tỷ lệ DN trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra tra phòng cháy, chữa cháy” và “Tỷ lệ DN trả chi phí không chính thức cho cán bộ quản lý thị trường”.

(6) Tính năng động

Đạt 6,56 điểm, bằng số điểm so với năm 2020, xếp vị trí thứ 46/63 tỉnh thành phố, giảm 24 bậc so với năm 2020.

Cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh đánh giá mức trung bình về Tính năng động trong môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lai Châu. Kết quả PCI cho thấy: 1/9 tiêu chí của Chỉ số về Gia nhập thị trường của tỉnh được cộng đồng DN đánh giá mức "Tốt"; 1/9 tiêu chí được đánh giá ở mức "Khá"; 6/9 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 1/9 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Chỉ số Tính năng động giữ nguyên về điểm số nhưng lại giảm 24 bậc xếp hạng so với năm 2020, chứng minh rằng các hoạt động liên quan đến chỉ số này tại tỉnh chưa theo kịp so với mặt bằng chung của cả nước. Tiêu chí “Chính quyền cấp huyện, thị xã không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh, thành phố” đã tăng 13 bậc để xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố là điểm sáng duy nhất trong các tiêu chí của chỉ số này. Còn tiêu chí “Tỷ lệ DN tin tưởng rằng lãnh đạo địa phương đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của mình” là 1 tiêu chí mới, chỉ được xếp hạng 61/63 tỉnh, thành phố.

(7). Chi phí thời gian

Đạt 5,22 điểm, giảm 0,82 điểm so với năm 2020, xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh thành phố, đây là Chỉ số duy nhất xếp cuối cùng cả nước sau 2 năm liên tiếp.

Cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh vẫn đánh giá rất thấp về Chi phí thời gian trong môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lai Châu. Kết quả PCI cho thấy: không có tiêu chí của Chỉ số về Chi phí thời gian của tỉnh được cộng đồng DN đánh giá trên mức "Trung bình"; 4/14 tiêu chí được đánh giá ở mức "Trung bình"; 6/14 tiêu chí được đánh giá ở mức "Tương đối thấp" và 4/14 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp".

** Vấn đề cần lưu ý:*

Chỉ số Chi phí thời gian đã giảm về điểm số và thứ bậc xếp hạng vẫn giữ ở vị trí cuối cùng cả nước; có 6/14 tiêu chí được đánh giá “Tương đối thấp” và 4/14 tiêu chí được đánh giá ở mức "Thấp" bao gồm: “DN không cần phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký”, “Thủ tục giấy tờ đơn giản”, “Phí, lệ phí được công khai” và “Tỷ lệ DN nhận thấy cán bộ thanh, kiểm tra lợi dụng thực thi công vụ những nhiễu doanh nghiệp”.

2. Nguyên nhân

2.1. Đối với các chỉ số có vị trí xếp hạng tăng hoặc thuộc nhóm khá, tốt

Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thời gian qua Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương: thực hiện cải cách, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;...

2.2. Đối với các chỉ số có vị trí xếp hạng giảm hoặc dưới mức trung bình, ở nhóm thấp

- Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội không thuận lợi và nguồn nhân lực hạn chế... là các rào cản lớn hấp dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương có trách nhiệm chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chất lượng một số cán bộ, công chức còn hạn chế; vẫn còn biểu hiện gây khó khăn trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

- Việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được thực hiện hoàn toàn qua điều tra xã hội học với đối tượng là những doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đang hoạt động tại địa phương. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu dựa vào các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong những năm gần đây nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế, tình trạng doanh nghiệp thiếu việc làm, do đó sự chưa hài lòng của doanh nghiệp đối với việc cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh là khó tránh khỏi.

- Do tác động lớn bởi đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động điều hành của các cấp chính quyền, việc trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp để lắng nghe, tiếp nhận thông tin để hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc bị hạn chế, đồng thời các hoạt động bình thường của các Doanh nghiệp, cá nhân cũng bị hạn chế, gặp nhiều khó khăn.

- Trên địa bàn tỉnh chưa có trường đào tạo chất lượng cao và các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn cũng chưa được xây dựng nên chưa tạo được môi

trường học tập, rèn luyện kỹ năng, tay nghề cho người lao động; Nguồn lao động có tay nghề cao không nhiều, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2022

1. Mục tiêu

Phân đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022 đạt khoảng 65,34 điểm, tăng 4,12 điểm so năm 2021, xếp hạng 48-55/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành “trung bình” trên cả nước. Trong đó, cần tập trung cải thiện mạnh điểm số các chỉ số thành phần có trọng số cao, có xu hướng giảm điểm; duy trì và cải thiện các chỉ số có xu hướng tăng điểm.

(Các chỉ tiêu cụ thể theo Phụ lục 3 kèm theo)

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chỉ số PCI tỉnh Lai Châu năm 2022

Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp, các ngành tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa hành động, thực hiện đầy đủ, nhất quán và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch 213/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; có đánh giá kết quả cụ thể; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực cải cách hành chính.

- Tăng cường đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là tại các huyện, thành phố với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh. Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được cử làm việc liên quan đến thủ tục hành chính để có kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn và đào tạo tác phong làm

việc chuyên nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với những cán bộ không đáp ứng điều kiện về trình độ và tác phong làm việc.

- Tăng cường công tác thông tin và truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

- Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các cấp chính quyền địa phương; tạo thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện động viên khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi, các cán bộ những nhiều, gây phiền hà và đòi hỏi các chi phí không chính thức đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch và hiệu quả.

- Công khai, chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện quy định, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân được tiếp cận dễ dàng, đồng thời công bố rộng rãi địa chỉ đường dây nóng, trả lời nhanh các phản ánh, kiến nghị liên quan.

- Tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý có hiệu quả các kiến nghị theo đúng thẩm quyền; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là nhóm doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối, chia sẻ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bảo đảm sự phối hợp và kế thừa trong hoạt động của các cơ quan, không thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần trong năm đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải thiện môi trường

đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, trong đó lưu ý phân công nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, của thể của từng cấp, từng ngành, đơn vị khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2021; trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành **trước ngày 10/7/2022**. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các chỉ số thành phần, xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của đơn vị, địa phương năm 2022 (gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 07/7/2022).

Trên đây là Báo cáo phân tích, đánh giá các Chỉ số thành phần của PCI năm 2021, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Lai Châu năm 2022./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Thủ trưởng: các sở, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Đ/c Bí thư Thành ủy, Huyện ủy;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng Thanh Hải